

### หมายเรียกประมงรวมจันท.รับข้อหา

จากกรณี นายอิสมะแอน อิสหมาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย นำเรือตรวจการณ 209 ลาดตระเวนชายฝั่งหน้าปากแม่น้ำบางควาย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พบกลุ่มเรือประมงอวนลากข้างกำลังจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุด เมื่อกลุ่มเรือประมงอวนลากข้างเห็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้งเครื่องมือ และหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจยึดเครื่องมือประมง ต่อมากลุ่มเรือประมงอวนลากข้าง 8 ลำ ลอยเรือเข้าล้อมเรือเจ้าหน้าที่จากนั้นใช้ไม้ตะขอกที่ใช้ดึงอวนเข้ามาทุบตีเรือ บางรายถืออาวุธขึ้นมาบนเรือตรวจการณและทุบทำลายกระจกเรือแตกเสียหาย ทำให้นายอดิศักดิ์ เหลือสุข เจ้าหน้าที่ประจำเรือขาดเจ็บที่ข้อมือขวา เหตุเกิดวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าว ว่า นายอิสมะแอน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย เข้าแจ้งความพร้อมนำคดียุติการของถูกทำร้ายมาขอให้จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอ เห็นหน้าที่ก่อเหตุ 4 คน ขณะใช้อาวุธทำลายเรือและข่มขู่เจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา โดยประสานนายอำเภอหนองจิกแล้วว่ามีผู้ก่อเหตุ 8-10 คน รู้ตัวหมดแล้ว ทางอำเภอจะนำผู้ร่วมก่อเหตุมาสอบสวนเบื้องต้นตั้งข้อหาต่อผู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

เบื้องต้นทราบชื่อแล้ว 1 ราย เป็นชาวบ้านต.บางควาย อ.หนองจิก ทำการประมงลากข้างก่อนหน้านี้นี้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เคยจับกุมพี่ชายผู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล ชาวประมงรายนี้เคยข่มขู่เจ้าหน้าที่มาแล้ว โดยจะเรียกมาสอบปากคำต่อไป

### 'บักตู่'ให้กำลังใจจนท.ถูกประมงรวม

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีทีชาวประมงจ.ปัตตานี ทุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุมเนื่องจากจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้กระทำความผิด

"นายกฯทราบดีว่าชาวประมงบางส่วนยังเดือดร้อน แต่ขอให้เข้าใจว่าการกระทำผิดกฎหมายของคนเพียงกลุ่มเดียวอาจส่งผลเสียหายใหญ่หลวงต่อคนทั้งประเทศ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงนั้น นายกฯสั่งการให้ทางจังหวัดเร่งรัดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นทั้งการจ่ายเงินชดเชยและหาอาชีพอื่นทดแทน จนกว่าจะแก้ไข

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" พล.ต.สรรเสริญกล่าว และว่า การใช้อวนลากเพื่อจับสัตว์น้ำเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จึงขอวิงวอนให้ชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเปิดใจรับฟังเจ้าหน้าที่ด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่ควรใช้ความรุนแรงซึ่งจะถูกจับกุมและอาจส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรป (อียู) หากยังฝ่าฝืนกฎหมาย โดยสูญเสียรายได้ปีละกว่า 30,000 ล้านบาท และกระทบต่อชาวประมงคน

อื่นๆ ด้วย

### อียูมาไทยม.ค.ดูคืบหน้าแก้ประมง

นายเสข วรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีอียูเตือนไทยให้เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลว่า ที่ผ่านมไทยทำงานร่วมกับอียูอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) อียูทราบดีว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และรับทราบถึงผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของไทย ขณะที่หน่วยงานต่างๆ กำลังเร่งตรวจสอบการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำอย่างเข้มข้น รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดโดยเร็ว จึงทำให้มีผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีการจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงไปแล้วหลายราย

นายเสขกล่าวว่า เดือนมกราคมนี้อียูจะนำคณะมาเยือนไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหารือและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างไทยและอียู เพื่อแก้ปัญหาไอยูยูและพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงของไทย โดยจะมีการหารือกันถึงความคืบหน้าล่าสุดและแผนการดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรประมง ความร่วมมือที่ใกล้ชิดนี้จะช่วยให้การปฏิรูปภาคประมงประสบผลสำเร็จ

### พร้อมแจกคืบหน้าปราบค้ามนุษย์

นายเสขกล่าวว่า ประเด็นค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อียูให้ความสำคัญ การเดินทางเยือนไทยของอียูคราวนี้จะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานภาคประมงเข้ามาอยู่ในระบบและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วย

เมื่อถามถึงความคืบหน้าของการพิจารณาของอียูจะต่ออายุใบเหลืองให้ไทยหรือไม่ นายเสขกล่าวว่า ไทยยังไม่ได้รับแจ้งว่าอียูจะตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเมื่อใด แต่อียูยืนยันที่ไทยมีความมุ่งมั่น จริงจัง และมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหา

ในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามก็ อียูจะตัดสินใจอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับการที่ทุกภาคส่วนของไทยเร่งทำงานเพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประมงที่ยั่งยืนและได้มาตรฐานสากล ซึ่งถือว่ามีมีความสำคัญสูงสุด เพราะขณะนี้เรากำลังดำเนินการต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยเอง